



สภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งสามร้อยยอด  
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



โดย

นาย นันทพล รัตนไพศาล  
นางสาว ภาวินีย์ โชติเศรษฐ์  
นางสาว อินทราทิพย์ สจิมรัมย์  
นางสาว อัจฉรา สวมพ่วงบุญ

ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสกลนคร

ชื่อเรื่อง : สภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ  
ทุ่งสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ศึกษา : นายันทพล รัตน์ไพศาล  
นางสาวภาวิณีย์ โชตเศรษฐ์  
นางสาวอินทราทิพย์ สัจจรัมย์ย์  
นางสาวอัจฉรา สามพ่วงบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ จิระมณี

ปีการศึกษา : 2555

#### บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง “ สภาพปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อ การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ” มีจุดประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งสามร้อย 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการศึกษาจากข้อมูลด้านเอกสาร และจากการให้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จำนวน 11 คน ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและมีการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งสามร้อยยอด คือ การขาดความร่วมมือจากราษฎร โดยเฉพาะในตอนแรกที่อุทยานแห่งชาติได้ประกาศขยายเขต ราษฎรได้ทำการต่อต้านอย่างหนัก เนื่องจากขาดความเข้าใจซึ่งกันและกัน แต่สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะการประสานงานอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับราษฎรและองค์กรเอกชน รวมทั้งกลุ่มอนุรักษ์ด้วย รวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะลักษณะภูมิอากาศ ฝนที่เคยตกหนักและมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งแต่เดิมนั้นบริเวณนี้มีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดปี ปัจจุบันมีการสร้างถนนในพื้นที่ทุ่งสามร้อยยอด (นอกเขตอุทยานแห่งชาติ) ปิดกั้นทางน้ำตามธรรมชาติ ทำให้พืชในทุ่งมีสีเหลืองและแห้ง เพราะความแห้งแล้งมลพิษต่างๆ เนื่องจากทุ่งสามร้อยยอดเป็นที่ราบลุ่ม น้ำจากแหล่งต่างๆ จะไหลลงมารวมในบริเวณนี้เพื่อไหลต่อไปสู่ทะเล น้ำเสียจากบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ( โรงงานสับปะรดกระป๋อง ) และน้ำที่ชะล้างสารเคมีการเกษตรตามพื้นที่เกษตรกรรม เช่น ไร่สับปะรด นำเอาสารพิษมาสะสมในทุ่ง อันเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งควรได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การบุกรุกพื้นที่ มีการขุดบ่อปลา บ่อกึ่ง ส่วนการขุดในพื้นที่ที่มีสิทธิครอบครองนั้นอุทยานแห่งชาติไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการ และมีน้ำเสียจากบ่อกึ่งที่ได้ไหลลงสู่พื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งสามร้อย

ยอด สภาพน้ำจืดน้ำเค็ม อีกทั้งมีการลักลอบตอนไหลบ่าไปเป็นจำนวนมากทำให้บัวลดจำนวนลง  
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าบัวมีจำนวนลดน้อยลงไปมาก การขาดความรู้ความชำนาญ ในเรื่องการจัดการ  
พื้นที่ชุ่มน้ำ เรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำเนื่องจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่แล้วยังไม่มี  
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหพื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งสามร้อยยอด การขาดการประสานงานอัน  
ดีระหว่างหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกัพื้นที่ชุ่มน้ำ บางครั้งมีหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานมา  
ระบายน้ำออกจากทุ่ง ซึ่งเป็นการคุกคามกับระบบนิเวศอย่างรุนแรง แต่ปัญหานี้คงได้รับการแก้ไข  
ในเร็ววันนี้ เพราะได้มีการแต่งตั้งหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกัพื้นที่ชุ่มน้ำให้เป็น  
คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงได้ปรึกษาหารือถึงผลดีและผลเสีย  
ของโครงการต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มโครงการ

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมานี้ก็ได้มาสู่แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำ การอนุรักษ์ทุ่งสาม  
ร้อยยอดคงดำเนินไปสู่ความสำเร็จไม่ได้ หากประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบๆ ไม่ให้ความร่วมมือ อีก  
ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐควรให้การสนับสนุนและมีแนวทางในการจัดการผู้ที่บุกรุกพื้นที่ชุ่มน้ำ  
อย่างจริงจัง



ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี